



สำนักงานผู้อำนวยการ  
วันที่ - ๕ เม.ย. ๒๕๖๑

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสิรินธร (ฝ่ายวิชาการและแผนงาน โทร ๐๒ ๓๒๘ ๖๙๐๑-๑๙ ต่อ ๑๔๔๒๕)

ที่ ผวช. ๖๑ /๒๕๖๑

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมเป็นวิทยากร

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร

ด้วยสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากร เรื่อง มาตรฐานบริการเพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติในสถานบริการสุขภาพ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น ๒ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานพยาบาลของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเท็จจริง ปลัดกรุงเทพมหานคร มีคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๒๔๗๐/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน ในการอนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้าง กรุงเทพมหานครในสังกัด ไปฝึกอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน และเป็นวิทยากร ภายในหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑. การเดินทางไปราชการนั้น ไม่เกิน ๕ วันทำการ
๒. ไม่เบิกค่าใช้จ่ายจากกรุงเทพมหานคร
๓. สถานที่จัดตั้งอยู่ในกรุงเทพและต่างจังหวัด

ฝ่ายวิชาการและแผนงาน พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้ นางอรดี โชติเสน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เข้าร่วมเป็นวิทยากร ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอไม่ถือเป็น วันลาและไม่เบิกค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบแล้วว่ารายชื่อผู้เป็นวิทยากรดังกล่าว ไม่ซ้ำซ้อนกับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาฯ ศึกษาดูงาน หลักสูตรอื่น ในช่วงเวลาเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชนนต์ น้อยนาค)

นายแพทย์ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน

(นายลชัย จงจิระศิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ (ส่วนยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๕๔๑)

ที่ กท ๐๖๐๒.๓/ ๐.๒๖๗ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง เชิญข้าราชการในสังกัดเป็นวิทยากร

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร

ด้วย สำนักงานแพทย์โดยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาเอชไอวี และการคงอยู่ในระบบการดูแลรักษาด้วยการเพิ่มคุณภาพการบริการด้านเอชไอวี ระบบการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพในกรุงเทพมหานคร (BMA-CASCADE) กำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง มาตรฐานบริการเพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติในสถานบริการสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานพยาบาลของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นข้าราชการระดับปฏิบัติการ – ระดับชำนาญการ ในสังกัดสำนักงานแพทย์ จำนวน ๔๐ คน และบุคคลภายนอกตามเป้าหมายของโครงการฯ ได้แก่ พยาบาลที่ปฏิบัติงานด้านเอดส์ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน ๕ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔๕ คน รูปแบบการประชุมเป็นแบบไป – กลับ ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานแพทย์พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคลากรในสังกัดของท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติในสถานบริการสุขภาพเป็นอย่างดี จึงขอเรียนเชิญ นางอรดี โชติเสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นวิทยากรในการประชุมฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

๓๕๑

(นางสาวพรเพ็ญ จำรูญรัตน์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานแพทย์  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์  
สำนักงานแพทย์